

HƯỞNG ỨNG LỜI DẠY “VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24/3/2024, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG TẬP CHÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG CÂY XANH TẠI ĐHQGHN - TRƯỜNG XANH 2024. ĐÂY LÀ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG NHẪM GÓP PHẦN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC THỂ HẾ TRẺ TRỒNG CÂY XANH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP, NÂNG CAO Ý THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY TỪ KHI CÒN TRẺ VỀ VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG, GÓP PHẦN VÀO VIỆC ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

Thông điệp của Chương trình Trường xanh 2024 nhằm định hướng cho các sinh viên tại ĐHQGHN hiểu được tầm quan trọng của cây xanh đối với cuộc sống, nâng cao tình yêu thiên nhiên, xây dựng nhận thức về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Chương trình năm nay được triển khai thực hiện bởi Tập chí Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn

thông Việt Nam và ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư Vũ Tuấn Anh cho biết, Chương trình trồng cây xanh tại ĐHQGHN là một hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về trồng cây phủ xanh đất nước. ĐHQGHN là đơn vị tiên phong trong triển khai Mô hình giáo dục toàn diện, với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh các kỹ năng về giáo dục kiến thức, ĐHQGHN cũng chú trọng triển khai các hoạt động ngoài trời dành cho sinh viên, giúp các em có thể tìm hiểu, quan sát môi trường sống của thực vật trong tự nhiên. Ông Vũ Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các cá nhân và tập thể đã hỗ trợ và tạo điều kiện để ĐHQGHN có thể tiếp tục phủ xanh không gian học tập tại Hòa Lạc, tạo môi trường học tập xanh, sạch, trong lành.

# PHỦ XANH HÒA LẠC VỚI CHIẾN DỊCH TRƯỜNG XANH 2024 CÙNG SINH VIÊN ĐHQGHN

THU HIỂN



Trong tình trạng các chỉ số về môi trường và ô nhiễm không khí của thành phố Hà Nội ngày càng xấu đi, việc duy trì cây xanh trong trường học là điều vô cùng cần thiết giúp điều hòa không khí, lọc sạch bụi mịn, tạo bóng mát và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Môi trường học tập tốt sẽ giúp chất lượng học tập của sinh viên ngày càng được nâng cao.

Tại buổi lễ, Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Đào Xuân Hưng bày tỏ niềm vui mừng khi được đồng hành và triển khai một chương trình ý nghĩa như Trường xanh 2024 tại ĐHQGHN. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời cũng truyền tải thông điệp giữ gìn môi trường, trồng cây phủ xanh cảnh quan, thích ứng với biến đổi khí hậu tới các em sinh viên tại ĐHQGHN. Đại diện Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cho biết đây là lần thứ 2 đơn vị này phối hợp cùng ĐHQGHN triển khai chương trình trồng cây xanh tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức và các em học sinh, sinh viên đang học tập tại Hòa Lạc đã cùng nhau trồng 1.150 cây xanh bao gồm: 300 cây chò chỉ, 200 cây sưa, 200 cây xoài, 100 cây mít, 150 cây sấu và 200 cây mua úc. Đây là các loại cây nằm trong danh mục đề xuất từ phía ĐHQGHN, cũng thuộc hoạt động phủ xanh Khu đô thị ĐHQGHN với ý tưởng kêu gọi trồng 10.000 cây xanh của Giám đốc ĐHQGHN.

Việc “tự tay” tham gia trồng các cây xanh tại khuôn viên ĐHQGHN cũng giúp các bạn sinh viên có những hoạt động ý nghĩa khi được góp công sức nhỏ bé vào việc thay đổi diện mạo của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Bạn Ngọc Hoa, sinh viên năm nhất Khoa Luật Kinh doanh, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN cho biết bản thân bạn rất háo hức khi được cùng thầy cô và các bạn tham gia vào các hoạt động trồng cây xanh, góp phần làm đẹp cho khu vực giảng đường cũng như không gian học tập của chính các sinh viên tại trường. “Em mong rằng mỗi cây xanh mà chúng em trồng sẽ lớn lên theo năm tháng, phát triển và cho bóng mát, trái ngọt tới chính những thế hệ sinh viên tiếp nối sau này”.

